



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 5,7,9,TNN24</p> <p>ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับนพ.สสจ.ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลด้านการแพทย์สาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ว่า การดูแลสุขภาพประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีในพื้นที่ต่างจังหวัดมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20 ต.ค. จะมีการซักซ้อมความพร้อมอีกครั้งเพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับจิตอาสาด้านการแพทย์ 3 แสนคน ตอนนี้อยู่บรมไปแล้ว 1.7 แสนคน คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานที่พระเมรุมาศจำลองจังหวัดละประมาณ 3-6 หมื่นคน สิ่งที่กังวลคืออากาศร้อน เนื่องจากการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนเป็นลมกันมาก โดยเฉพาะคนแก่และผู้ที่มีโรคประจำตัว ขอให้พกยารักษาโรคมาให้พร้อมด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ประสานรพ.ในสังกัด จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยจัดหน่วยแพทย์ประจำจุดต่างๆ ประมาณ 21 จุด บริเวณรอบมณฑลพิธี ประจำพระเมรุมาศจำลอง ชุมดอกไม้จันทร์ เดือนประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีโรคประจำตัวควรมานำมาด้วย</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ ทั้งหมดเข้ามา</p> <p>มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์กรงกระแสด</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิด คนเขียน</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ กรงสถานการณ์</p>	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-กล่าวถึงการวิ่งของตูนตั้งแต่ อ.เบตง จ.ยะลา ไปสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระยะทางกว่า 2 พันกิโลเมตร ว่า เป็นสิ่งที่ทรนร่างกายเกินไปหรือไม่ และอาจเกิดอาการบาดเจ็บจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของตูน การที่แฟนคลับรวมถึงนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ออกมาสนับสนุนให้กำลังใจตูน ว่าทำความดีอย่างหาวันไหน ไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความปลอดภัยของตูน</p> <p>-เสนอบทความ ก้าวคนละก้าว จาก ตูน บอดี้สแลม ปรกาศความคิด ว่า กิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" ของ ตูน บอดี้สแลม ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็น 2 ส่วน คือ ชมเชยจิตใจอันเสียสละ กล้าหาญ แข็งแกร่งและมั่นคง และตั้งข้อสงสัยว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงการจัดการกับปัญหาเฉพาะส่วน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือสังคมลักษณะนี้มีมานาน แต่ไม่ได้มีการมองเชิงสังเคราะห์ จึงไม่ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แต่ระยะหลังเมื่อสังคมอยู่ในห้วงแห่งความขัดแย้งแตกแยกทางความคิด จึงทำให้เกิดการมองเชิงสังเคราะห์อย่างจริงจัง</p> <p>-กล่าวถึงกรณีนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ ใช้สื่อออนไลน์ออกความเห็นเรื่องการวิ่งการกุศลของตูนว่าไร้ประโยชน์ และเป็นการเบี่ยงเบนปัญหาของรัฐบาล คสช. แต่สังคมให้กำลังใจอย่างมาก ทำให้ได้เห็นว่ ใครที่เป็นพวกขัดขวางความเจริญของประเทศไทย ไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมชาติได้รับสาธารณสุขที่ดีเพียงพอ</p> <p>-เสนอบทความ เปลี่ยน 'รับ' เป็น 'รุก' รัฐบาลขยับสู้ 'ข่าวลบ' ว่า ช่วงหลังรัฐบาลถูกจับจ้องในการดำเนินการต่างๆ มาก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน จนเกิดเป็นกระแสในโลกโซเชียล ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตอบโต้ รวมถึงกรณีของตูนด้วย สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลเริ่มมีความกังวลและให้น้ำหนักกับขบวนการปล่อย "ข่าวลือ-ข่าวลวง-ข่าวบิด" มากขึ้น แม้จะเป็นเรื่องในโซเชียลมีเดียก็ตาม</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ASTVผู้จัดการ ออนไลน์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลาน แมลงมีพิษเข้าบ้านและอาจถูกกัดหรือต่อยได้ โดยเฉพาะตุ๊ก ร่องเท้า เสื้อผ้าเช็ดเท้า ท่อต่างๆ หรือตามขอบประตู หน้าต่างของบ้าน เป็นต้น หากพบเจอสัตว์มีพิษควรตั้งสติและเรียกผู้ชำนาญมาช่วย ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยควรจัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ สะอาดตา สอดส่องตามมุมอับของบ้านเป็นประจำ และควรสำรวจสิ่งแปลกปลอมก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง และหากลุยน้ำท่วม ระวังพยาธิสตรองจีลยต์ตัวอ่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ทีวีช่อง 5,7,9,NBT</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ไซเข้าทางผิวน้ำ ก่ออาการท้องเสียเรื้อรัง เสียงติตเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด แนะสวมเสื้อผ้ามิดชิด ใช้ถุงพลาสติกหุ้มเท้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.ภาพสินธุ์ เตือนช่วงน้ำท่วมระวังโรคฉี่หนู-เท้าเปื่อย</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุคันดินกั้นอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พังลง ทำให้มวลน้ำไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 6,000 ไร่ ของ 14 หมู่บ้าน ใน ต.สารจิตร และ 6 หมู่บ้านใน ต.บ้านแก่ง นายอำเภอศรีสัชนาลัย นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าช่วยเหลือราษฎร โดยการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นที่สูง และสั่งการให้ผู้นำชุมชนเร่งสำรวจความเสียหาย เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับทหารได้เข้าแนะนำวิธีปฏิบัติตน และมอบยารักษาโรคที่จำเป็นให้ชาวบ้านแล้ว</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์</p> <p>เว็บไซต์ RYT9</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช ภัทรวัฒน์ นักธุรกิจผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า เผยว่า ได้ตั้งแคมเปญในเว็บไซต์ www.change.org เพื่อรวบรวมรายชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการแบนบุหรีไฟฟ้า โดยให้บุหรีไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมอย่างถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการเข้าถึงของเด็กเยาวชน และให้ผู้สูบบุหรีกว่า 10 ล้านคนได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี เพราะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรีทั่วไปถึง 95% ทั้งนี้ จะนำรายชื่อผู้เข้าร่วมแคมเปญไปเสนอกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทบทวนการควบคุมบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>"แรงงานต่างด้าว" ทำงานล่ามได้</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงกระแสข่าว การประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ทำให้ไม่สามารถจ้างพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวเป็นล่ามแปลภาษาและช่วยประสานงานเมื่อออกชุมชนได้ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ทำได้ และฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดให้แรงงานกัมพูชา ลาว และพม่ากลุ่มบัตรสีชมพู สามารถทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษาได้ เพิ่มจากงานที่อนุญาต คือ งานกรรมกร งานรับใช้ในบ้าน และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคือ ประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยเข้าทำงานก่อนอย่างน้อย 15 วัน หากพ้นเวลาดังกล่าวไม่มีคนไทยสมัครทำงาน นายจ้างสามารถจ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือพม่าได้ 1 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ส่วนกรณีนายจ้างเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถจ้างได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p>
<p>ทีวีช่อง NBT</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ.2560-2564 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ในปี 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ และเพื่อแสดงความอาลัย กรมวิทย์ฯ จึงได้เร่งจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ.2560 จนสำเร็จเป็นฉบับรวมเล่ม</p>
<p>มติชน เนชั่นสุดสัปดาห์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>banbkkbiznews.com</p>	<p><b>วันกระดูกพรุนโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน เปิดเผยว่า วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันกระดูกพรุนโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า 1 ใน 3 ของ ผู้หญิง และ 1 ใน 8 ของผู้ชาย ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงที่จะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะกระดูกสะโพกหัก และร้อยละ 20 ของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก จะเสียชีวิตในช่วงปีแรก ร้อยละ 30-40 พิกการ ไม่สามารถเดินได้ รวมทั้งไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตัวเองได้ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี ผู้ที่สูบบุหรี่จัด ดื่มสุรา กาแฟเป็นประจำ ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย มีการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันน้อย และผู้ที่มีประวัติบิดามารดากระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน การป้องกันทำได้ด้วย 3 อ. คือ 1.ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกาย 2.กินอาหารที่มีแคลเซียมอย่างพอเพียง 3.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ดื่มเครื่องดื่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ กินยาสเตียรอยด์ เป็นต้น
เดลินิวส์ M2F	<p><b>ใบกระท่อมช่วยลดน้ำตาล-ไขมัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ในทางการแพทย์แผนไทยมีพืชผักสมุนไพรหลายชนิดที่ใช้เป็นอาหารและมีรายงานการวิจัยพบว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน เช่น กระท่อม ตำลึง มะระขี้นก ผักเชียงดา เป็นต้น โดยกระท่อม มีสรรพคุณหลากหลายในการแพทย์อายุรเวท บรรเทาอาการไอหวัด และการติดเชื้อทางเดินหายใจ ช่วยย่อยอาหาร บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยลดอาการที่เกิดจากความเครียด เพิ่มความจำ เพิ่มภูมิคุ้มกัน หากรับประทานผงใบกระท่อมแห้งในปริมาณ 2.5-3 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ หรือให้รับประทานในปริมาณ 6 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังอาหารเช้า ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดสูงและลดไขมันในเลือดสูงได้</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p><b>น้ำยาล้างไต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วยว่า อภ.มีความพร้อมในการกระจายน้ำยาล้างไตผ่านช่องทางให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศอย่างทั่วถึง แต่ที่มีการจัดส่งชะงักในบางพื้นที่ ทำให้น้ำยาที่บ้านผู้ป่วยบางรายใกล้หมดนั้น อภ.ได้ประสานบ.ป.รช.ณียัตติศิริวิวัฒน์ จำกัด ให้เพิ่มรถจัดส่งอีก 15 คันแล้ว เชื่อว่าการจัดส่ง น้ำยาล้างไตจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้ สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยไตวายกว่า 18,000 รายได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน</p>
ข่าวสด	<p><b>ตรวจตลาดอาหารเจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ต.ค.นี้ จะนำคณะผู้บริหารกทม.ลงพื้นที่ตลาดแฮปปี้แลนด์ เขตบางกะปิ ในช่วงเทศกาลกินเจ โดยสำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้เพื่อตรวจหาฆ่าแมลงตกค้าง ตรวจหาปริมาณสารโพลาไรในน้ำมันทอด และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเจเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>กทม.เฝ้าระวังโรคจากยุงลาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กทม.มีนโยบายให้สำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เฝ้าระวังโรคระบาดที่มียุงลายเป็นพาหะอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 26 ก.ย. 2560 กทม.พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 5,399 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบ 65 ราย และมีหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 3 ราย จึงขอความร่วมมือประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บบ้าน หากมีอาการน่าสงสัย โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการไข้ มีผื่นตามใบหน้า แขนขา ลำตัว หรือตาแดง ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>
มติชน เดลินิวส์	<p><b>อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด</b></p> <p>-เสนอข่าว ยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก และธนาคารโลก ระบุว่า แม้อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดลดลง แต่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 15,000 คนทั่วโลกยังคงเสียชีวิตทุกวันจากโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะบางประเทศเอเชียใต้และแอฟริกา เนื่องจากยังคงล้าหลังทางด้านสุขภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กเล็กมากกว่า 60 ล้านคน เสียชีวิตระหว่างตอนนี้จนถึงปี 2573 จากโรคปอดบวม ท้องร่วง และมาลาเรีย</p>
ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>กาฬโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานสถานการณ์เชื้อกาฬโรคระบาดในประเทศมาดากัสการ์ ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 74 ราย นับจากเดือนสิงหาคมมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 805 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัยในตัวเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงอันตานานาริโว</p>
เว็บไซต์ pantip	<p><b>ข่าวออนไลน์</b></p> <p><b>ยาหม้อรักษามะเร็ง</b></p> <p>-กระทู้ห้องสวนลุมพินี <a href="https://pantip.com/topic/30125141">https://pantip.com/topic/30125141</a> มีผู้มาโพสต์ขอข้อมูลการรักษา มะเร็งที่วัดโคกสว่าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้มาอัปเดตข้อมูลว่า พระครูประโชติสารธรรม เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง เจ้าคณะอำเภอ ต.บุไผ่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทร. 081-8659246 เป็นแพทย์ทางเลือก ให้การรักษาด้วยสมุนไพร คนเป็นมะเร็งให้ทาน 6 หม้อ หม้อละ 7 วัน ค่ายาหม้อละ 300 บาท รักษา มะเร็ง HIV SLE ลูคีเมีย เบาหวาน โรคตับ ไต สะเก็ดเงิน ริดสีดวง หรือกินเป็นยาบำรุงได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เพจเฟซบุ๊ก	<b>จัดฟันเถื่อน</b> - พบเพจชื่อ POO ตัดฟันแพชั่น และเพจชื่อ จัดฟันแพชั่นคุณภาพดี ราคาถูก ร้าน HaapySmile'z โฆษณาอุปกรณ์จัดฟันราคาถูก พร้อมภาพการให้บริการทั้งจัดฟัน ทำฟันปลอม
เว็บไซต์ medinfo.life ทวิตเตอร์	<b>ขายยาออนไลน์</b> - แอปอ้างชื่อกระทรวงสาธารณสุข ขายผลิตภัณฑ์ครีม Pantakor อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคระดูกและข้อได้ - ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ Apirat Mongkonchai ทวิตขายยาทรามาดอล ราคากระปุกละ 1,600 บาท
เพจ Drama-addict	<b>นโยบายฝึงยาคุมกำเนิด</b> - โพสต์ข้อมูลประสบการณ์การไปฝึงยาคุมของเด็กหญิง ม.6 คนหนึ่ง โดยไปที่ รพ.รัฐประจำอำเภอเพื่อขอรับการฝึงยาคุมกำเนิดฟรีตามโครงการรัฐบาล แต่ถูกแพทย์และเจ้าหน้าที่ซักถามประวัติการมีเพศสัมพันธ์อย่างละเอียดด้วย และพูดเสียงดังทำให้เกิดความอับอาย - ด้านเจ้าของเพจให้ความเห็นว่า รัฐส่งเสริมนโยบายฝึงยาคุมกำเนิด แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ปรับทัศนคติ ทำให้นโยบายนี้เป็นไปได้ยาก
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<b>ยาน้ำรักษามะเร็ง</b> - เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพฟองฟูบนพื้น ระบุว่า เป็นยาน้ำที่มารดาได้รับมาจากสุรินทร์ ให้ผสมน้ำกินแก้โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ที่ขวดไม่มีฉลาก และเมื่อโดนมือมีอาการแสบ - รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ว่า กรณีนี้ต้องตรวจในแล็บจึงจะรู้ว่า เป็นสารชนิดใด แต่ในเบื้องต้นน่าจะเป็นกรด ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับปุ๋ยยาแนวพื้นห้องน้ำจะเกิดฟองฟูของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เว็บไซต์แนวหน้า	<b>ข่าวเท็จบนโลกออนไลน์</b> - เสนอข่าว นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ข่าวลวงที่แชร์ต่อกันจะพัฒนาเป็นข่าวลือได้ในระยะเวลาอันสั้น หากไม่มีการชี้แจงจะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ที่พบบ่อยคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม สมุนไพร จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ - ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องออกมาให้ข้อมูลโดยอิงข้อมูลทางวิชาการ แต่ไม่ก้าวล้ำสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ต้องมีจุดยืนที่เข้มแข็ง



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch